

มติชน

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ปีที่ 42 ฉบับที่ 15025 ราคา 10 บาท

ชอบเรียน 'ฟิสิกส์' เลยกินหมดที่ 'มจพ.ระยอง'



เด็กมอ
ขอแจม

dekmo_khojam@maticchon.co.th

พม "จูเนียร์" ณกฤต แสงอรุณ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง จบจากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

เหตุผลที่เรียน มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้ศึกษาและค้นหาคำตอบของตนเองก่อนว่าจริง? แล้วอยากเรียนอะไร? ชอบหรือไม่ชอบวิชาไหน? ถนัดวิชาใด? ผลที่ได้คือ ชอบและถนัดที่สุดคือ "วิชาฟิสิกส์" ครับ ต่อมาจึงหาข้อมูล มหาวิทยาลัยโค้มีหลักสูตรที่เปิดสอน มีแผนการเรียนอย่างไร รวมถึงลักษณะงานเมื่อจบออกมา สรุปผมเลือกที่จะสอบเข้าเรียนต่อที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเพียงในตำราเท่านั้น ยังสอนให้เรารู้จักการทำงาน การเข้าสังคมกับเพื่อนๆ อาจารย์ และการทำงานเป็นทีม ผักผ่อนความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก สำหรับเหตุการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น



ส่วนตัวนั้น "เกินกว่าที่คาดหวังไว้มาก" นั่นจึงเป็นสิ่งที่ผมประทับใจ ทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนร่วมรุ่นแม้แต่จะเป็น รบภ. หรือแม่บ้าน" ทุกคนเป็นกันเองมาก เรียกได้ว่าบ้านหลังที่ 2 คงไม่เกินความจริงมากเกินไป

การปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ ในรั้วมหาลัย ถือเป็นสังคมอีกระดับหนึ่งที่ใหญ่ และกว้างขึ้นมาจากมัธยม เรารู้จักผู้คนมากขึ้น ต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง และหน้าที่ หรืองานที่ได้รับ ต้องรู้จักบริหารเวลา เนื่องจากเราต้องเป็นคนบริหารจัดการเองทุกอย่าง ต่างกับมัธยม

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสอนให้เราจัดการปรับตัวกับผู้คน และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ เพื่อให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความสุขและราบรื่น

ระหว่างศึกษาอยู่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยมากมาย ที่สอนทำให้ "รู้จักการทำงานเป็นทีม และรู้จักการเข้าสังคม" กิจกรรมมีข้อดี แต่ก็มีความเสียต่างกันไป ควรจัดสรรเวลาให้ดี เพราะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความสุขครับ ส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง เข้าเป็นฝ่ายวิชาการในการสอนพื้นฐานการเรียนให้รุ่นน้อง และกิจกรรมล่าสุด เข้าร่วมการแข่งขัน AAM ASIA TECHNICAL CUP 2018 ภายใต้หัวข้อออกแบบพาหนะต้นแบบสำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารจากฟาร์ม หรือโรงงานสู่เมือง และได้รับรางวัล THE BEST IDEA AWARD จากการแข่งขัน ผมและเพื่อนร่วมทีม นายภูริวัฒน์ อภิชาติพงษ์ชัย ขอขอบคุณ อาจารย์จาวุฒิย์ ไชยวนพงศ์ ที่ได้คำปรึกษา

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เต็มไปด้วยความประทับใจ ได้เจอรุ่นพี่ที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง และอาจารย์ที่คอยสนับสนุน และให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เป็นสิ่งที่ผมประทับใจเช่นกัน

ประสบการณ์ และโอกาส เป็นสิ่งที่ต้องคว้าไว้เองจากรั้วมหาวิทยาลัย มันสอนให้เราเรียนรู้จาก



สิ่งรอบตัว การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รู้จักกฎเกณฑ์ ระเบียบ วินัย สังคม และความรับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติ

สุดท้ายนี้ หากน้องๆ สนใจคณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ก็อยากให้ มจพ. วิทยาเขตระยอง เป็นตัวเลือกต้นๆ แต่คนไหนที่ยังไม่แน่ใจ แนะนำให้ศึกษาตัวเองก่อนว่าชอบ และถนัดอะไร เพราะจะทำให้ทำงานออกมาดี แล้วตัวเรายิ่งมีความสุขที่ได้ทำด้วยครับ

ณกฤต แสงอรุณ

ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง

หมายเหตุ: 'ข่าวการศึกษา มติชน' ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถม และมัธยมศึกษา บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียน กิจกรรม เพื่อน และคุณครู ส่งมาที่คอลัมน์ 'โรงเรียนของฉัน' (myschool@maticchon.co.th) และขอเชิญชวนน้องๆ ระดับอุดมศึกษา เขียนบอกเล่าความประทับใจต่างๆ ในรั้วสถาบันอุดมศึกษา ส่งมาที่คอลัมน์ 'เด็กมอ..ขอแจม' (dekmo_khojam@maticchon.co.th) ประมาณ 1 หน้า A4 พร้อมภาพประกอบสุดมันส์ของน้องๆ 4-5 ภาพ หรือส่งจดหมายมาที่ฝ่ายการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน 12 ถนนเทพรัตน ถนนสุขุมวิท ตำบลบึงพระลานชัย 1 ตำบลเขา จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของน้องๆ เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับ 'ชุดของที่ระลึก' สนับสนุนโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

